



ที่ ขย ๗๗๗๐๑/ว ๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการป้องกันการ  
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  
เรื่องมาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทาง  
สาธารณะตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ  
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการ  
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

สำนักปลัด อบต.ถ้ำวัวแดง

โทร./โทรสาร ๐๔๔-๐๕๒๙๗๑ ต่อ ๑

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏคู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ  
สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ  
ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จึงขอประกาศมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และขอกำหนดช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
๒. ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เลขที่ ๕๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
๓. ตู้แสดงความคิดเห็น หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
๔. โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๕๒๙๗๑
๕. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [www.thamwuadaeng.go.th](http://www.thamwuadaeng.go.th)
๖. สื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ก อบต.ถ้ำวัวแดง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง